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รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 1 

คร้ังที ่5 ประจ าปี 2560 2 

วนัจันทร์ที ่10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 3 

ณ ห้องประชุม A6 ช้ัน 7 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ 50 พรรษา 4 

เร่ิมประชุมเวลา 12.15 น. 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม 6 

1. รองศาสตราจารย ์อรพินท ์  เติมวชิชากร   ท่ีปรึกษา 7 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชยั   ท่ีปรึกษา 8 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทพ. พรพจน์  เฟ่ืองธารทิพย ์   ประธานกรรมการ 9 

4. รองศาสตราจารย ์ดร. รัชชพิน  ศรีสัจจะลกัษณ์   กรรมการ 10 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ. ราชยั   จึงสมจิตต ์   กรรมการ  11 

6. อาจารย ์ทพ. คมสัน   ลาภาอุตย ์   กรรมการ 12 

7. นศ. ทพ. สิโรจน์   ปัญญะ    กรรมการ (ผูป้ระสานงานชั้นปี 6) 13 

8. นศ. ทพ. พชัรนนัท ์   ศกัด์ิสิริกุล   กรรมการ (ผูป้ระสานงานชั้นปี 5) 14 

9. นศ. ทพ. นกัสิทธ์ิ    จิตรตรง    กรรมการ (ผูป้ระสานงานชั้นปี 4)  15 

10. นศ.ทพ. เตวชิ   เพญ็ภทัรกุล   กรรมการ (ผูป้ระสานงานชั้นปี 3) 16 

11. นศ.ทพ. สุธีนาถ   หลีลว้น    กรรมการ (ผูป้ระสานงานชั้นปี 2) 17 

12. อาจารย ์ทพญ. สิรินทิพย ์  อมรสุรเดช   กรรมการและเลขานุการ 18 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 19 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ. ธชั    อิทธิกุล     รองประธานกรรมการ (ติดภารกิจ) 20 

2. อาจารย ์ดร.สิริรัก   ศุภอมรกุล   กรรมการ   (ติดภารกิจ) 21 

 22 

 23 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งจากประธาน 24 

1.1 แจ้งช่ือผู้ประสานงานนักศึกษาทนัตแพทย์ 25 

 ประกาศคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษา เร่ือง ขอแจง้ช่ือผูป้ระสานงานชั้นปี 2 ถึงปีท่ี 6 ตามเอกสาร26 

แนบ ประธานย  ้าเร่ืองวนัเวลาประชุมเป็น วนัจนัทร์ท่ีสองของเดือนคู่ เวลา 12.00-13.00 น. 27 

มติทีป่ระชุม  รับทราบตามท่ีแจง้ 28 
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 1 

1.2 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 2 

 1.2.1 งานพบอาจารย์ทีป่รึกษาคร้ังที ่1 3 

 ตามท่ีไดจ้ดักิจกรรมงานพบอาจารยท่ี์ปรึกษาคร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ในรูปแบบ DTMU GO ใน4 

รูปแบบกิจกรรมนอกสถานท่ีนั้น มีการตอบรับอยา่งไม่เป็นทางการในแง่ดีจากผูเ้ขา้ร่วม แบบประเมินโครงการอยา่ง5 

เป็นทางการยงัไม่ไดข้อ้สรุป มีอุปสรรคเร่ืองเจา้หนา้ท่ีตอ้งเตรียมการค่อนขา้งมาก และฝนตกท าใหกิ้จกรรมในบาง6 

ช่วงด าเนินไดไ้ม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร ท่ีประชุมร่วมกนัตดัสินรางวลั 5 สายรหสัท่ีส่งรูปภาพเขา้ประกวด ไดแ้ก่ สายรหสั 7 

069, 070, 018, 054 และ 055 โดยรางวลั เป็นเคร่ืองเขียนและ thumb drive ให ้ทั้งน้ีจะจดัส่งรางวลัใหแ้ต่ละสายรหสั  8 

ในการเตรียมงานในคร้ังต่อๆไป ประธานเสนอใหท้างสโมสรนกัศึกษาฯ วางแผนการท างานใหรั้ดกุมกวา่น้ี9 

เพื่อเขา้ช่วยเหลือการจดังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเน่ืองดว้ยกิจกรรมตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการมาก อาจเป็นการเพิ่ม10 

ภาระในสโมสรนกัศึกษาฯ จนเกินไป ประธานจึงเสนอใหส้โมสรนกัศึกษาฯทบทวน พิจารณาจดังานพบอาจารยท่ี์11 

ปรึกษาเหลือเพียงคร้ังเดียวใน 1 ปี โดยประธานย  ้าจุดประสงคถึ์งงานพบอาจารยท่ี์ปรึกษาวา่เป็นโอกาสในเกิดการ12 

แลกเปล่ียนความคิดระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย ์ และเป็นเวทีแสดงออกอยา่งเหมาะสมของนกัศึกษาร่วมกบัอาจารย์13 

ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาถึงขอ้ดีขอ้เสียท่ีจะลดการจดักิจกรรมเหลือปีละ 1 คร้ัง 14 

รศ.ดร.รัชชพิน แสดงความเห็นวา่ แมว้า่การลดกิจกรรมเหลือ 1 คร้ังต่อปี อาจท าให้ด าเนินการง่ายข้ึน แต่อาจ15 

ท าใหอ้าจารยท่ี์ติดธุระในวนัดงักล่าว เสียโอกาสในการพบนกัศึกษาไป และ ผศ.ดร.วรางคณา  แสดงความเห็นวา่ 16 

เน่ืองจากตารางในวนัพุธบ่ายไดจ้ดัใหน้กัศึกษาวา่งจากการเรียนการสอนแลว้ การจดักิจกรรมพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเวลา17 

สองปีต่อคร้ัง ไม่น่ากระทบการเรียนมากนกั 18 

ในส่วนงานพบอาจารยท่ี์ปรึกษาคร้ังท่ี 2 ไดฝ้ากให ้นศ.ทพ. สิโรจน์ ปัญญะ ติอต่อทางสโมสรนกัศึกษาฯ ถึง19 

รูปแบบการจดังาน มาเสนอในการประชุมคร้ังหนา้ในเดือนธนัวาคม เร่ืองวนัเวลา ปีน้ีก าหนดเป็นวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 20 

2560  เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปี 1 สามารถเขา้ร่วมได ้ส่วนนกัศึกษาปี 6 อาจไม่ไดเ้ขา้ร่วม เน่ืองจากการจดัตารางเป็นไป21 

ไดย้ากท่ีจะใหทุ้กชั้นปีสามารถเขา้ร่วมไดต้รงกนั 22 

มติทีป่ระชุม  รับทราบตามท่ีแจง้ 23 

 24 

1.2.2 งานแนะแนวการท างาน ส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ ช้ันปีที ่6 และช้ันปีที ่5 25 

 งานแนะแนว ท่ีไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 โดยมี ศิษยเ์ก่าท่ีท างานในท่ีต่างๆมาแนะแนวเร่ืองการท างาน26 

แก่นกัศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแทนจาก วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร(วสส.) โรงพยาบาลชุมชน ส านกังานสาธารณสุข27 

จงัหวดั โรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม อาจารยค์ณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ มหาวทิยาลยั28 
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พะเยา ผลการตอบรับจากวทิยากรพบวา่ นกัศึกษาใหค้วามสนใจมากและมีการตอบรับท่ีดี ซ่ึงนกัศึกษา สนใจเร่ืองการ1 

ใชทุ้นของกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองค่าตอบแทน และชีวิตความเป็นอยู ่ 2 

 3 

มติทีป่ระชุม รับทราบตามท่ีแจง้ 4 

 5 

1.3 แนะแนวปี 4 6 

 จะจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม ในรูปแบบการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานกบัผูป่้วย โดย7 

ประสานงานใหท้นัตแพทยรุ่์นพี่ 7-8 คน มาร่วมพดูคุย ทั้งแบบในหอ้งรวม และการแบ่งกลุ่มหอ้งยอ่ย 8 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ และเห็นสมควรด าเนินการตามท่ีเสนอ  9 

 10 

1.4 คู่มืออาจารย์ทีป่รึกษา 11 

 ในปีท่ีผา่นมา ทางกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษามีโครงการวา่จะท าคู่มือส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา แต่ยงัไม่ได้12 

ด าเนินการต่อ ในอนาคต อาจมีการจดัท าอีกคร้ัง 13 

มติทีป่ระชุม  รับทราบตามท่ีแจง้  14 

 15 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองสืบเน่ือง 16 

2.1 บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาช้ันปีต่างๆ 17 

 ประธานแจง้ใหผู้ป้ระสานงานนกัศึกษาชั้นปี 2 รายงานบรรยากาศการเรียนโดยทัว่ไปของชั้นปีท่ี 2 ใหท่ี้18 

ประชุมทราบ  นศ.ทพ. สุธีนาถ หลีลว้น ผูป้ระสานงานนกัศึกษาชั้นปี 2 รายงานวา่ ในช่วงแรกท่ีเขา้คณะ เพื่อนหลาย19 

คนยงัปรับตวัไม่ค่อยได ้แต่ผา่นไปสักระยะก็พอจะสามารถปรับตวัไดม้ากข้ึน และมีขอ้คิดเห็นวา่ มีการสอบยอ่ยถ่ีมาก 20 

ทั้งน้ี ผศ.ดร.วรางคณา ช้ีแจงวา่ เคยไดท้  าแบบส ารวจวา่ นกัศึกษาตอ้งการใหจ้ดัการสอบแบบใด แบบมีการ21 

สอบกลางภาคและปลายภาค หรือ แบบมีการสอบยอ่ย ซ่ึงโดยรวมนกัศึกษามีความเห็นวา่ ตอ้งการใหมี้การจดัสอบ22 

ยอ่ย รศ.อรพินท ์ช้ีเพิ่มเติมวา่ แต่ละภาควชิาพยายามจดัการสอบยอ่ยใหน้กัศึกษาไดมี้ช่วงเวลาทบทวน โดยไม่พยายาม23 

ใหก้ารสอบยอ่ยติดกบัการสอบของภาควชิาอ่ืน แต่เน่ืองดว้ยนกัศึกษามีรายวชิาเรียนจ านวนมาก อาจท าใหก้ารสอบดูถ่ี 24 

มติทีป่ระชุม  รับทราบตามท่ีแจง้ 25 

 26 

  27 
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 1 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 2 

ไม่มี 3 

 4 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอืน่ๆ 5 

4.1 เร่ืองค าส่ังแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา 6 

 เน่ืองจากค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 มีขอ้ผดิพลาดโดยรายช่ืออาจารยท่ี์เกษียณอายุ7 

ราชการในปี 2560 หายไปจากสายรหสั โดยไม่มีการแจง้อาจารยท่ี์จะเกษียณอายรุาชการทราบ ท าใหเ้ม่ืออาจารยม์า8 

ร่วมงานพบอาจารยท่ี์ปรึกษา ไม่ปรากฏมีช่ืออาจารย ์ ทั้งน้ี ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ ท่ีผา่นมา จะคงรายช่ือ9 

อาจารยท่ี์จะเกษียณอายรุาชการในปีนั้นๆอยู ่โดยมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพิ่มเติมใหใ้นรหสันั้น เพื่อท างานควบคู่10 

กนัไป  จึงไดช้ี้แจง้และขออภยัในขอ้ผดิพลาดดงักล่าวกบัอาจายท่ี์เก่ียวขอ้งทราบแลว้  11 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นสมควรระมดัระวงัในโอกาสต่อไป น า  12 

  13 

 14 

นดัหมายประชุมคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ท่ี 18 ธนัวาคม 2560 15 

ปิดประชุมเวลา 13.10 น. 16 

 17 

 18 

 19 

อาจารย ์ทพญ. สิรินทิพย ์อมรสุรเดช              20 

         กรรมการและเลขานุการ 21 

    ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 22 

 23 

 24 

 25 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทพ. พรพจน์  เฟ่ืองธารทิพย ์26 

      ประธานกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษา 27 


